

CÔNG ĐIỆN SỐ 08-CĐ/TU, NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

(Tiếp theo trang 1)

kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định; lượng người, phương tiện từ các địa phương khác vào tỉnh hoặc qua tỉnh rất lớn, nguy cơ lây nhiễm dịch vào trong tỉnh luôn ở mức độ cao, đã xuất hiện nhiều trường hợp người từ vùng dịch ở các tỉnh, thành phố sử dụng nhiều phương thức khác nhau về một số địa phương trong tỉnh, trong đó nhiều trường hợp được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch, hoạt động sản xuất, kinh doanh và ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống của Nhân dân.

còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Thông báo số 10-TB/VPTW, ngày 24/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của lãnh đạo chủ chốt về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; để chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trong tỉnh khẩn trương thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1- Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y

tế và chỉ đạo của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; đặc biệt là chấn chỉnh các thiếu sót, lệch lạc, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp quản lý, kiểm soát, theo dõi, phát hiện người và phương tiện ra, vào tỉnh. Mỗi cấp, mỗi ngành, địa phương, đơn vị phải đánh giá tổng thể việc thực hiện chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian qua, phát huy những kết quả đã đạt được, phân tích thẳng thắn, rút kinh nghiệm sâu sắc những mặt chưa làm được dựa vào các nguy cơ, tình huống có thể xảy ra, trên cơ sở xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các phương án, kịch bản phòng, chống dịch, nhất là phương án "4 tại chỗ" phù hợp với tình hình mới để chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, kịp thời ngăn chặn không để dịch lây lan trong cộng đồng, nhất

là tại các cơ sở y tế, địa bàn đông dân cư, doanh nghiệp, trường học... 2- Toàn hệ thống chính trị tỉnh tiếp tục tập trung cao nhất và tăng cấp mức độ tổ chức phòng, chống dịch. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức nhằm tác động mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức trách nhiệm, để cao vai trò của cán bộ, đảng viên và từng hộ gia đình, người dân trong việc cảnh giác đề phòng, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, phát huy vai trò của tổ Covid cộng đồng; sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế, quản lý, theo dõi sức khỏe trong cộng đồng dân cư, quản lý nguồn lực và khả năng đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế. Nếu cao y tế thực hiện phong vũ lượng của cán bộ, đảng viên trong việc tự giác thực hiện và vận động người thân, gia đình,

Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là quy định về khai báo y tế, không tổ chức, không tham gia các cuộc liên hoan ăn uống, vui chơi hoặc các hoạt động đông người tại nơi ở, nơi làm việc, nơi công cộng. Kịp thời phản ánh, biểu dương khích lệ, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, nêu gương tốt, cách làm hay, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội; ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch, các thông tin xấu độc, sai sự thật, kích động, gây tác động tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi chủ quan, lơ là, thay thế kịp thời các cán bộ yếu kém không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống dịch. 3- Tập trung các nguồn lực chăm lo sức khỏe, bảo vệ tính mạng cho Nhân dân; ưu tiên cho công tác khám, chữa bệnh, nhất là các bệnh nhân nặng, hạn

chế thấp nhất lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung và cơ sở y tế điều trị bệnh nhân Covid-19. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho an sinh xã hội; tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; cung ứng kịp thời hàng hóa thiết yếu, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch... Thực hiện có hiệu quả kế hoạch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Tiếp tục kêu gọi tình thân tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch. Quan tâm chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã

hội, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, không để các thế lực thù địch, phản động kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, cản trở công tác phòng, chống dịch. 4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình, hệ thống thông tin công cộng, các lực lượng làm công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở trong toàn tỉnh tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin trực tiếp, đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh; các quy định và biện pháp phòng, chống dịch bệnh; việc cài đặt, sử dụng các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc khai báo y tế để người dân chủ động, tích cực tham gia. 5- Nhân Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy vai trò

hội, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, không để các thế lực thù địch, phản động kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, cản trở công tác phòng, chống dịch; của tỉnh và cam kết của các hộ gia đình về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các đảng đoàn, ban cán sự đảng, huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện này. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ngành, địa phương, cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện Công điện, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công điện này triển khai đến các chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Quyết tâm giành thắng lợi vụ mùa

Ngay sau khi Tỉnh ủy, UBND tỉnh có công điện về việc phòng, trừ sâu bệnh, các huyện, thành phố đều có công điện, chỉ thị chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có sản xuất nông nghiệp tổ chức phun trừ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đồng thời thành lập các tổ công tác, phân công cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc phòng, trừ sâu bệnh.



Nông dân huyện Vũ Thư phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa mùa.

Theo tổng hợp của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, sau 2 ngày phát động chiến dịch phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh, hết ngày 26/8, đã có 60% diện tích lúa mùa được phun, cho thấy sự vào cuộc rất sát sao, quyết liệt của các địa phương và bà con nông dân đã tin tưởng, chấp hành rất tốt chủ trương của tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ cho biết: Ngay sau khi có công điện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện đã có công điện chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan, chủ tịch UBND, chủ nhiệm HTX DVNN các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh; công tác tuyên truyền trên Đài TTTT huyện, truyền thanh xã được đẩy mạnh, qua đó nội dung và các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh được phổ biến sâu rộng đến các hộ nông dân. Huyện cũng tổ chức xe lưu động tuyên truyền trước, trong chiến dịch; phân công và huy động cán bộ chuyên môn

về cơ sở với lực lượng nông dân đảm nhiệm phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cùng các địa phương bám sát đồng ruộng, theo dõi tình hình sâu bệnh, đôn đốc nông dân thực hiện hiệu quả. Chính vì vậy, chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh ở Quỳnh Phụ đạt hiệu quả khá cao, sau 2 ngày phát động, nông dân trong huyện đã phun được 90% diện tích.

Vụ mùa năm 2021, xã Trung An (Vũ Thư) gieo cấy trên 200ha lúa. Để chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao, HTXNN xã đã chủ động các biện pháp điều tiết nước hợp lý, chuẩn bị đầy đủ thuốc bảo vệ thực vật và các vật tư, trang thiết bị cần thiết đồng thời tổ chức 4 điểm bán hàng tại 4 thôn để cung ứng cho nông dân theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Ông Trịnh Văn Điếu, Giám đốc HTXNN xã cho biết: Nhằm từng bước đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất, vụ mùa này, HTX sử dụng máy phun thuốc trừ sâu không người lái phun cho gần 10ha do HTX

Nhà máy may xuất khẩu Đại Dương (Công ty Cổ phần Đại Dương) đi vào hoạt động từ năm 2017, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường EU và các nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện nay, nhà máy đã xây dựng 2 xưởng sản xuất với nhiều loại máy móc hiện đại như máy cắt tự động, máy trải tự động, máy kiểm vải, máy lập trình khổ lớn cắt laser, máy kiểm xả vải tự động, hệ thống chuyển treo hiện đại... Đây là một trong những nhà máy sản xuất hàng may mặc có số lượng công nhân lớn nhất trên địa bàn huyện Thái Thụy hiện nay với hơn 1.000 công nhân. Do đó, bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, nhà máy còn luôn chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Lê Văn Khôi, Giám đốc nhà máy may xuất khẩu Đại Dương cho biết: Từ những tháng đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 mới xuất hiện tại Việt Nam, ban lãnh đạo nhà máy đã tổng hợp, phân tích và nhận định dịch Covid-19 sẽ gây ra nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp dệt may, đặc biệt là nguy cơ dịch xâm nhập vào nhà máy và gây đứt gãy hoạt động sản xuất. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã thực hiện nhiều giải pháp để duy trì ổn định sản xuất và nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể, chúng tôi đã chủ động tìm kiếm khách hàng mới, thay thế chủng loại, sản phẩm, sản xuất thêm khẩu trang phục vụ công tác phòng, chống dịch trong nước, từ đó giúp nhà máy giữ được việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Trong công tác phòng, chống dịch, nhà máy đã đầu tư máy đo thân nhiệt, phát khẩu trang, trang bị nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay tại khu vực cổng, khu vực các cửa vào xưởng sản xuất và bếp ăn tập thể để chủ động kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch cho người lao động. Tại các xưởng sản xuất đều áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch như: kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn, 100% công nhân đeo khẩu trang và bảo đảm khoảng cách khi làm việc, khi ăn... Bước sang năm 2021,

NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU ĐẠI DƯƠNG Sản xuất gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhà máy may xuất khẩu Đại Dương (Công ty Cổ phần Đại Dương) đã triển khai nhiều giải pháp vừa chủ động phòng, chống dịch vừa đẩy mạnh sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động.



Sản xuất tại nhà máy may xuất khẩu Đại Dương.

nhất là khi đợt dịch thứ tư bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, nhà máy may xuất khẩu Đại Dương tiếp tục duy trì các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả, đồng thời bổ sung, hoàn thiện, nâng công tác phòng, chống dịch lên mức cao nhất. Trong tháng 8 vừa qua, nhà máy đã phối hợp với ngành chức năng tỉnh, huyện tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19 trong khu vực xưởng sản xuất. Thông qua đó giúp nhà máy và người lao động chủ động ứng phó, phản ứng nhanh và hiệu quả trong trường hợp có dịch.

Nhờ chú trọng thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhà máy may xuất khẩu Đại Dương duy trì ổn định sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động. Năm 2020, nhà máy sản xuất 3,8 triệu sản phẩm, doanh thu đạt hơn 80 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2021 sản xuất gần 3 triệu sản phẩm, doanh thu đạt hơn 60 tỷ

đồng; hơn 1.000 lao động có thu nhập bình quân 6,5 - 8 triệu đồng/người/tháng. Việc bảo toàn nguồn nhân lực và thực hiện tốt mục tiêu kép còn tạo đà cho nhà máy đón đầu đơn hàng của các đối tác nước ngoài khi tình hình dịch trên thế giới và trong nước được kiểm soát tốt hơn, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2021 sản xuất gần 6 triệu sản phẩm, doanh thu 120 tỷ đồng. Bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, thực hiện



Nhà máy diễn tập tình huống đưa FO đi cách ly tập trung.